

Số: **328** /UBND

Cầu Kho, ngày **9** tháng **9** năm 2019

V/v trả lời Nghị quyết số
08/NQ-HĐND về chất vấn và
trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12
của Hội đồng nhân dân phường.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban nhân dân phường trả lời các nội dung chất vấn như sau:

1. Tiến độ và kết quả xử lý việc tháo dỡ, xây dựng lại Lô E Chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1 để đảm bảo điều kiện học tập của học sinh Trường Tiểu học Chương Dương trong năm học 2019 – 2020.

Căn cứ Công văn số 1566/DVCIQ1-KTVT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Công ty dịch vụ công ích Quận 1 về việc thi công tháo dỡ lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho Quận 1.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1, Công ty dịch vụ công ích Quận 1, Công ty Dịch vụ công ích Quận 1 đã triển khai phương án tháo dỡ công trình lô E, chung cư 5618 Võ Văn Kiệt và trình Ủy ban nhân dân Quận 1 phê duyệt tại văn bản số 1266/DVCIQ1 ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Sở xây dựng có văn bản số 10449/SXD-QLCLXD về việc tháo dỡ, xây dựng lại công trình lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1.

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thực hiện thi công tháo dỡ công trình lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1. Công ty dịch vụ công ích Quận 1 đã đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 1 giao Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, ghi nhận và có phương án xử lý, di dời các vật dụng còn lại của các hộ dân ra khỏi phạm vi công trình, đồng thời xác định giá trị vật tư thu hồi khi thực hiện tháo dỡ.

Khi có văn bản của Ủy ban nhân dân Quận giao trách nhiệm cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho sẽ chủ động phối hợp mở cửa rào chắn công trình để các hộ dân thuận tiện di dời các

vật dụng còn lại ra khỏi phạm vi công trình. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho sẽ có thông tin đến người dân khi có thời gian tháo dỡ cụ thể.

2. Giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng lấn chiếm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến hẻm còn tồn tại về trật tự đô thị: Trần Đình Xu, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Hưng Đạo...; tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, giải quyết vấn đề chó thả rong; Việc xử lý vi phạm trật tự kinh doanh của bãi xe tại hẻm TK29 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường phối hợp Khu phố, Tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền đến các hộ dân về lĩnh vực trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường. Treo băng rôn tuyên truyền ở những nơi phức tạp về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường. Phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 1 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm (thu giữ các tang vật vi phạm).

Về vấn đề chó thả rong: Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phối hợp với Trạm thú y Quận 1, Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 1, Công an phường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với người nuôi chó để chó thả rong. Đồng thời phát tờ bướm tuyên truyền đến người dân về việc không để chó thả rong, phóng uế bừa bãi khu dân cư.

Về xử lý vi phạm trật tự kinh doanh của bãi xe TK29 Nguyễn Cảnh Chân: Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Tổ quản lý trật tự đô thị phường đã làm việc với bà Trần Thị Thu Tâm, chủ bãi xe tại TK29/31 Nguyễn Cảnh Chân về việc thường xuyên để xe lấn chiếm hẻm gây cản trở giao thông. Qua buổi làm việc bà Tâm cam kết sẽ sắp xếp gọn gàng trong vạch sơn quy định (do hoàn cảnh gia đình bà Tâm thuộc diện khó khăn), nếu vi phạm Ủy ban nhân dân phường sẽ xử lý theo quy định. Ngày 8 tháng 8 năm 2019, Tổ quản lý Trật tự đô thị phường tiếp tục tái kiểm tra và ghi nhận bà Tâm đã sắp xếp xe gọn gàng trong vạch sơn.

3. Công tác kiểm tra, xử lý và giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

Tăng cường công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ kinh doanh thức ăn đường phố và thường xuyên kiểm tra giám sát các hộ kinh doanh trên để nhắc nhở, tránh trường hợp kinh doanh buôn bán những thức ăn không đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Trạm y tế phường phối hợp với trung tâm y tế Quận 1 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các hộ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố để các tổ chức, cá nhân và người dân hiểu thấy rõ tác hại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh và nguồn gốc xuất xứ đồng thời nâng cao

nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nâng cao kiến thức của người tiêu dùng trong lựa chọn bảo quản, chế biến thực phẩm.

- Tuyên truyền các kiến thức các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh trên địa bàn phường (tổ chức tuyên truyền miệng từ 1- 2 cuộc; phát thanh trên loa phát thanh (từ 50 đến 100 lần), treo khẩu hiệu và các tờ gấp áp phích trên toàn phường.

- Tăng cường kiểm tra định kỳ, xử lý nghiêm tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, hè phố, gây cản trở giao thông không đảm bảo vệ sinh môi trường và mất mỹ quan trên địa bàn.

- Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh các mặt hàng được sử dụng nhiều như: thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả...kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh được nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đảm bảo được các quy định của Nhà nước về ATTP

4. Phương án cụ thể duy trì và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh.

Hiện nay, Công an phường đã rà soát, lên danh sách các mắt camera bị hư hỏng, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sửa chữa 11 mắt camera ở những vị trí phức tạp về ANTT. Hàng ngày, phân công 01 Bảo vệ dân phố phối hợp quan sát hệ thống camera để phát hiện các tình hình, đối tượng có nghi vấn kịp thời kiểm tra, xử lý. Trong thời gian tới, Công an phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSKV tham mưu cho cấp uỷ, Ban điều hành khu phố trang bị thêm các mắt camera nhằm hỗ trợ quan sát tình hình ANTT tại địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát liên hệ các đơn vị bảo trì để có Kế hoạch duy tu, bảo trì các mắt camera hư hỏng trên địa bàn phường.

5. Phương án và thời gian giải quyết dứt điểm tình trạng các hộ không đóng tiền rác nhưng không đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Giải pháp xử lý các điểm thu gom rác không phù hợp gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trung tâm.

Trả lời nội dung (5) và (6): Ngày 23 tháng 7 năm 2019 Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho đã phát hành công văn số 268/UBND về việc kiến nghị cử tri tại cuộc họp thứ 12 của HĐND phường Cầu Kho, Quận 1 qua đó đề nghị Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường rà soát, kiểm tra đối với những hộ dân không đóng tiền rác (không có hợp đồng thu gom rác) và bố trí điểm để xe đẩy tay ngoài địa bàn Phường nhằm tránh phát sinh bãi rác

tự phát, đồng thời dời địa điểm thu gom rác tại địa điểm 541 Trần Hưng Đạo (trường Mầm non Hoa Lan), đảm bảo môi trường trong lành cho các em học sinh nơi đây. Hiện Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 đã bố trí điểm để xe đẩy tay và di dời địa điểm thu gom rác tại địa điểm 541 Trần Hưng Đạo (trường Mầm non Hoa Lan) về điểm 457 Trần Hưng Đạo và đang phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Phường rà soát, kiểm tra đối với những hộ dân không đóng tiền rác (không có hợp đồng thu gom rác).

7. Lộ trình và thời gian cụ thể triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn với nội dung đảm bảo năm 2020 triển khai theo lộ trình mở rộng toàn quận/huyện về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương. Ủy ban nhân dân Phường hiện đang phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 tăng cường công tác vận động tuyên truyền cho người dân, đảm bảo đến năm 2020 triển khai về phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn phường.

8. Giải pháp cụ thể thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thông qua trang thông tin điện tử phường, trang tương tác Zalo page Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho, bản tin hoạt động cơ quan, tại các cuộc họp giao ban Khu phố - Tổ dân phố, Hội nghị tổng kết, triển khai hoạt động của cơ quan đơn vị.

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 2796-QĐ/QU ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Quận ủy Quận 1 về thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị trên địa bàn Quận 1.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 158/2007/NĐ – CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về Nghị định Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức phường theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng tham nhũng.

9. Việc quyết kiến nghị liên quan đến hoạt động xây dựng của chùa Thiên Phước.

Ủy ban nhân dân Phường ghi nhận ý kiến trên và thông tin về việc chùa Thiên Phước địa chỉ 391B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1 xây dựng cầu BTCT nối liền giữa khu vực Chánh điện và khu vực sinh hoạt (để ở) đồng thời sửa chữa mái che thang sử dụng làm phòng trên sàn mái (lầu 3).

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho đã phối hợp UB MTTQVN Phường, Trưởng khu phố 2 và Tổ dân phố kiểm tra và yêu cầu chùa Thiên Phước tháo dỡ khôi phục hiện trạng ban đầu và chùa Thiên Phước đã thực hiện tháo dỡ phần diện tích xây dựng cầu BTCT nối liền giữa khu vực Chánh điện và khu vực sinh hoạt (để ở); Tuy nhiên, phần diện tích mái che thang trên sàn mái vẫn chưa khôi phục theo hiện trạng ban đầu và Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho đã tiếp tục đề nghị chùa Thiên Phước tháo dỡ khôi phục hiện trạng ban đầu của mái che thang trên sàn mái, cụ thể: tháo dỡ vách tường bao liền kề với phần diện tích sân thượng phía trước xuống còn 1m² (ghi chú: phần diện tích mái che thang có kích thước 10,11m x 4,8m).

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho có nhận được Đơn xin phép xây một phòng chứa trên sàn mái (lầu 3) của chùa Thiên Phước; Xét thấy nội dung đơn không thuộc thẩm quyền, Ủy ban nhân dân Phường đã có văn bản số 296/UBND báo cáo quá trình sửa chữa cải tạo tại chùa Thiên Phước và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 xem xét. Đồng thời sẽ phản hồi cho cử tri sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1

10. Báo cáo cụ thể số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2019, có so sánh, đánh giá so với cùng kỳ năm 2018; đề ra các giải pháp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 2019 là 21 ca, tăng 15 ca so với cùng kỳ 2018 (6 tháng đầu năm 2018: 06 ca).

Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống sớm không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng có nước đọng và nhà ở (các vật dụng chứa nước bình bông chậu cây, lu nước các vật phế thải xung quang nhà). Tăng cường truyền thông sốt xuất huyết bằng các hình thức phát loa, phát tờ rơi, truyền thông nhóm.

11. Giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Theo Kết quả khảo sát thực trạng đời sống dân cư năm 2019 (giai đoạn 2019 – 2020), trên địa bàn phường Cầu Kho có 31 hộ nghèo nhóm 2 – 85 nhân khẩu, tỷ lệ 0,77%; có 185 hộ cận nghèo – 617 nhân khẩu có thu nhập trên 28 – 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ 4.59% so với tổng số hộ dân toàn phường 4.030.

Theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Quận 1 trong 02 năm 2019 -2020. Năm 2019, phấn đấu thực hiện giảm **15 hộ nghèo và 51 hộ cận nghèo** và giảm dần các chiều thiếu hụt, trong đó thiếu hụt chiều y tế (100% thành viên hộ nghèo, 80% cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế và được tiếp cận các dịch vụ y tế); 100% hộ dân trên địa bàn sử dụng nước sạch sinh hoạt. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch quận giao. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo với một số giải pháp sau để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 như sau:

- Kiện toàn nhân sự thành viên Ban Giảm nghèo bền vững phường, phân công thành viên Ban Giảm nghèo bền vững phường phụ trách Khu phố theo dõi hoạt động công tác giảm nghèo của 6 khu phố, để qua đó nắm hoàn cảnh gia đình, nhu cầu, đời sống, nguyện vọng của từng hộ cận nghèo, hộ khó khăn để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thiết thực cho từng hộ. Cùng cố tổ tự quản giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm trong quản lý, đề xuất hỗ trợ cho hộ cận nghèo, giúp hộ cận nghèo có điều kiện nâng thu nhập ổn định cuộc sống cũng như các hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo.

- Cùng cố hoạt động của tổ tự quản (tổ chức cho tổ tự quản tham gia tập huấn công tác giảm nghèo hàng năm).

- Trực tiếp xác nhận đơn vay quỹ giảm nghèo, trợ cấp vốn cho hộ cận nghèo vay đúng mục đích trên địa bàn phường.

- Phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách khu phố, theo dõi hướng dẫn, đôn đốc các khu phố trong công tác chăm lo cho hộ cận nghèo nắm bắt cụ thể từng trường hợp về hoàn cảnh, mức thu nhập, nhu cầu lao động, học nghề, học văn hóa.

- Theo dõi và trợ cấp vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và vẫn tiếp tục cho vay vốn đối với những hộ vượt trên 36 triệu đồng/người/ năm mới ra khỏi chương trình không còn là hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn đúng mục đích.

- Triển khai các nội dung về công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động nghèo, phối hợp với trung tâm dạy nghề quận 1, các doanh nghiệp trên địa bàn phường hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo.

- Phối hợp UBMTTQVN phường, xây dựng kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức khảo sát nhu cầu đời sống của hộ cận nghèo nhằm hỗ trợ chăm lo cụ thể cho từng hộ diện nghèo.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể: xây dựng kế hoạch chăm lo cho hội viên, đoàn viên, kịp thời nắm bắt hỗ trợ đoàn viên, hội viên trong học nghề, đào tạo nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ làm ăn, buôn bán, sản xuất kinh doanh...định hướng nghề nghiệp, cho phù hợp với trình độ, sức khỏe và tạo điều kiện tìm việc cho họ ổn định cuộc sống, chống tái nghèo.

Trên đây là nội dung trả lời Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND phường: CT, PCT;
- Lưu: VT, HL (02b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thêm

